



mail: ks1letter@gmail.com

กรมทางหลวงชี้แจงทางม้าลาย

เรียน บรรณาธิการหนังสือพิมพ์ข่าวสด

ตามที่มีการเสนอข่าวในสื่อสังคมออนไลน์เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2565 กรณีเกิดอุบัติเหตุประชาชนข้ามถนนถูกรถชนบริเวณจุดข้ามทางม้าลาย ถนนสุวินทวงศ์ ที่ กม.36+390 กทม.นั้น กรมทางหลวง โดยแขวงทางหลวงกรุงเทพฯ ตรวจสอบแล้วขอเรียนว่าบริเวณดังกล่าวอยู่บนทางหลวงหมายเลข 304 (ถนนสุวินทวงศ์) ที่ กม.36+390 บริเวณหน้าวัดลานกแขวก พื้นที่แขวงโคกแฝด เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร ซึ่งอยู่ในพื้นที่ควบคุมดูแลของแขวงทางหลวงกรุงเทพฯ สำนักงานทางหลวงที่ 13 (กรุงเทพฯ) โดยบริเวณที่เกิดเหตุเป็นทางข้ามที่ถูกยกเลิกแล้วและมีการดำเนินการลบ สกัคส์ทางข้ามออกแล้ว เพียงแต่ยังหลงเหลือร่องรอยบางส่วน อาจจะทำให้ประชาชนเข้าใจผิด ซึ่งสาเหตุที่ต้องมีการยกเลิกทางข้าม ในจุดนี้เนื่องจากมีการก่อสร้างสะพานลอยคนเดินข้ามในบริเวณห่างออกไปอีกประมาณ 50 เมตร โดยมีการติดตั้งรั้วราวเหล็กกันยาวตลอดแนว เนื่องจากเป็นถนน 6 ช่องจราจร และหลังจากเกิดเหตุทางหน่วยงานได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งในพื้นที่ที่ควบคุมทั้งหมด ดำเนินการตรวจสอบและแก้ไขปรับปรุงทางข้ามในทุกๆ จุด เพื่อให้ผู้ใช้ทางได้รับความสะดวกและความปลอดภัย

ทั้งนี้ หากประชาชนมีข้อสงสัยต้องการสอบถามข้อมูล หรือต้องการความช่วยเหลือสามารถติดต่อได้ที่สำนักงานทางหลวง แขวงทางหลวง หมวดทางหลวงในพื้นที่ และสายด่วนกรมทางหลวง 1586 (โทร.ฟรีทุกเครือข่าย ตลอด 24 ชั่วโมง)

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ กรมทางหลวง

สดคดีหลานสาวฆ่ายายตัวเอง

เรียน บ.ก.

บ้านเมืองเราเข้าขั้นกลียุคจนจะถอยหลังไม่ได้แล้ว ข่าวหลานสาวร่วมมือกับแฟนหนุ่ม ช่วยกันบีบคอยายอายุ 68 ปี เพราะต้องการเงินแสนในบัญชีของยาย ตามมาด้วยหลานสาวใช้หมอนกดหน้ายายอายุ 62 ปี แต่ไม่สำเร็จเพราะลูกชายยายสามารถช่วยเหลือได้ทัน กรณีนี้ก็เพราะต้องการเงินฉาบป็นกิจหนึ่งแสนที่แอบเอาชื่อยายไปแสวงหาผลประโยชน์ ที่น่าอนาถก็คือทั้งแม่หลานสาวและแม่แฟนหนุ่มต่างพากันออกหน้าว่าลูกสาวและลูกชายเป็นคนดี อนาคตประเทศไทยจะเป็นอย่างไรถ้าคนไทยมีแต่คนดีประเภทลูกฆ่าแม่ตัวเอง วันนี้มีแต่คนดี สบายะสภาที่มีแต่คนดี รัฐบาลก็มีแต่คนดี อย่างว่าแต่บราเวสเลยเพราะพระภิกษุก็มีแต่พระดี ครูอาจารย์ก็มีแต่ครูดี และที่ไม่สามารถละเว้นได้ก็คือตำรวจที่มีแต่ตำรวจดี ข้าราชการก็มีแต่ข้าราชการดี แต่ทำไมประเทศไทยจึงอุดมไปด้วยทุจริต ฯลฯ อาชญากรรม วันนีการเมืองส่งเสริมให้ผลิตประชาชนแต่ก็คงได้แบบแต่ประชาชนดีแต่ฆ่าพ่อแม่เอาประกันชีวิต ทำอย่างไรจึงจะทำให้คนไทยเห็นแก่ตนแต่เพียงพอดี

แมวขาว

ตอบ แมวขาว

สังคมไทยอยู่ในยุคกลียุค ไม่ได้แปลว่าศีลธรรมเสื่อมทรมลงอะไรแบบนั้น ต้องมองอย่างเป็นรูปธรรมก็คือปัญหาการเมืองและเศรษฐกิจ เราไม่ได้รัฐบาลที่มาจากประชาชนแท้จริง ไม่ใช่รัฐบาลที่ใส่ใจในปัญหาประชาชน แต่เป็นรัฐบาลมาจากอำนาจระบบประชาธิปไตย ดังนั้นเป็นรัฐบาลตัวแทนของฝ่ายไหนเห็นได้ไม่ยาก หลายปีมาแล้วที่การเมืองแบบนี้ทำให้เศรษฐกิจล้มเหลว ผู้คนในสังคมเลยดิ้นรน หน้ามืดตามัว กระทำผิดอย่างไม่น่าเชื่อ ดังเช่นที่คุณยกตัวอย่างเหตุการณ์ดังกล่าว แต่อย่ามองแค่เรื่องจิตใจคนไทยตกต่ำ ศีลธรรมคนไทยตกต่ำ แต่เราต้องมองอย่างเป็นระบบ ต้องแก้โครงสร้างการเมืองและเศรษฐกิจ ไม่ให้มีเหลื่อมล้ำ คนจนก็จนสุดๆ จนต้องปล้นจี้ฆ่า